



GIÁ BAO ĐÓNG-Phiếu Một năm... 12000 Sáu tháng... 6500 Ba tháng... 3500 Bán lẻ một số... 60/05

# TẢN VĂN

## NHỤT-BAO xuất bản mỗi ngày, trừ ngày lễ và Chúa-nhệ

CHỦ-NHÂN: NGUYỄN-VĂN-CỬA

CHỦ-NHIỆM: LÂM-VĂN-NGO

Nhà báo ở đường Lucien Moissard số 13 (phía trường học Taberd), SAIGON

Gởi địa thập để: LUCIEN-SAIGON Ngày tiếp nhận: SÈ 293-SAIGON



Muà báo phải trả trước... Tài trợ báo tin giờ cho trước...  
Lời rao thường mỗi tỉnh giá từ: Tháng một cho lên ba hoặc Phụ Quê E. BOURDET & Co 9, rue Truchaut. - Paris (VIII<sup>e</sup>)

### HAI LẦN SỐNG MỘT

## VĂN-MINH AU-CHÂU và văn-minh Mỹ-châu

Tia sáng văn-minh bắt đầu chiếu từ Đông sang Tây. Nước Trung-hoa trước Âu-châu, nước Âu-châu tiếp đến những nước có văn-minh trong thế giới, cũng cấp tiếp hao từ liệu cho cuộc duy-tiến của Âu-châu.

Về hội nguyên thủy thì Âu-châu, có một nền văn-minh rất rõ ràng và hiện rõ cả về thể-định. Bước sang đến thế-kỷ mới, văn minh của Âu-châu cũng bắt đầu tiến bộ, văn minh mới nảy nở và phát triển, văn minh mới nảy nở về các mĩ thuật và học hành, đến sau cùng phát triển thành văn minh Âu-châu.

Giới minh văn của Âu-châu, nghĩa là cách đây đó mấy ngàn năm, năm giữa đời của Khu-huân-bộ mới tìm ra lại xuất hiện một nền văn minh mới, đó là nền văn minh Âu-châu.

Văn minh Âu-châu và Âu-châu, trên mặt báo này để trong nhiều đời, nền văn minh văn minh Âu-châu, văn minh Âu-châu, văn minh Âu-châu, văn minh Âu-châu, văn minh Âu-châu.

Văn-minh Âu-châu mới đả-vật làm căn bản, chịu được sự biến đổi.

Sơ sinh sản của máy móc bên Mỹ có phương pháp riêng, thế cho trước trường khác mà không giống như phương pháp bên Âu-châu. Ai cũng biết Mỹ-châu mới đả nguyên liệu mà nhân công thì ít. Các nhà kỹ-nghệ chế tạo ra các đồ đạc căn bản hầu hạ gia, nhưng vì nhân công ít phải trả tiền công rất rẻ cao, thì tất phải lấy việc tiết kiệm nhân công làm căn. Vì thế mà các nhà kỹ-nghệ bên Mỹ dùng máy phương pháp này.

- 1) Dụng cụ máy móc để thay nhân công.
- 2) Dụng cụ nhân công mà làm được nhiều việc.
- 3) Chế tạo ra nhiều vật dụng để dùng cấp cho các sự sinh đẻ và máy móc và tiện công của sự tự nhiên.
- 4) Tập trung tài nguyên trong một địa điểm để các công nhân.

Âu-châu vì tinh thể không thể hành được các phương pháp mới trên này nên về đường kỹ-nghệ phải thua kém Mỹ-châu.

Mỹ-châu dùng máy móc thì nhân công nên chế tạo ra được rất nhiều hóa vật, lưu thông ở khắp các thị trường trên thế-giới. Số sanh sản thì thường trên thế-giới. Số sanh sản thì thường trên thế-giới. Số sanh sản thì thường trên thế-giới.

### QUÁN BUỒN NGƯỜI

## Một cô con gái nhà quê lên tỉnh bị tên nhòu đổ bả cho chủ Thờ nh lâu

Nam-đinh, 27 Août. - Thị-Hồng ở nhà quê lên tỉnh tìm người nhà. Giữa đường, lạc lối, vì là lần đầu mới lên tỉnh, lại thêm can đàng bở vận-tiền thời lượng nam, thị gặp Thị-Hồng, người ở trong Nông-thành đến làm nhà cho người. Thấy con người đầu chải đẹp cho mình, nhưng cũng có cái gì đó không hợp mắt khách chơi, ngay tên Nhòu cũng chú ý đến, cứ lén lút theo sát người kia, thấy người kia đi vào một quán nhòu, tên Nhòu cũng đi theo. Thấy thái độ chất phác, chum chum, thấy người kia đi vào một quán nhòu, tên Nhòu cũng đi theo.

Ông tên Mỹ, nhiều người coi là người tốt, ông tin cậy. Thị-Hồng cũng tin, ông tin cậy. Thị-Hồng cũng tin, ông tin cậy. Thị-Hồng cũng tin, ông tin cậy.

### VIỆC GIAO THIệp TRUNG-Hoa với XIEM-LA

THUONG-HAI 16 AOUT. - Các hội người Trung-hoa ở ngoại-cơ thổ-lực của Nam-Nam và ai cũng biết rằng những người Trung-hoa ở Cholou, Tân-gia-cha đã bỏ liên giúp cho Quảng-dông.

Ban quản-lý hội kia mới vấn-dòng với hội người quốc gia để định với Xiêm-Lai. Một liên-hệ-vấn đề lập-liên-sự Trung-hoa ở Bangkok và các thành-phố lớn nước Xiêm.

Ông tên Mỹ, nhiều người coi là người tốt, ông tin cậy. Thị-Hồng cũng tin, ông tin cậy. Thị-Hồng cũng tin, ông tin cậy.

### Tin Văn Nam

## Chợ nhậu là chợ tương vàng... vì làm ruộng mà phải ngồi tù

Chợ nhậu là chợ tương vàng... vì làm ruộng mà phải ngồi tù. Trưa hôm 11-8, tại phố Nhựt-an, có xảy ra một trận đấu khaù của hai nhà hàng nhậu. Nào có gì đâu, chỉ vì mấy đồng trả nhà mà ẩu đả, hiện về ra đường rồi, rồi con nhà kia chửi chửi thề, rồi hai bên người nhòu đi đầu đầu, hai bên người nhòu đi đầu đầu, hai bên người nhòu đi đầu đầu.

### Con rùa lạ

Giống vật tự không có trí khôn, mà thường chỉ cách cư dộng của nó xem ra hiểu biết, nhò, và có cái tinh cảm thán mà làm cho thú vị. Như câu chuyện dưới đây.

### Trưng phạt bọn say rượu cách đây

Ở Aniu, thuộc quần đảo Cook (của Anh), nhóm dân nam tự say rượu nhiều quá, nên phải quy định ra những cái luật phạt rất nặng. Các người cầm quyền binh đội với cảnh trưởng ý, không biết xử trí làm sao, nên giới hạn quyền cho ban quản-lý, mặc sức ra trừng phạt những người say rượu. Các người cầm quyền binh đội với cảnh trưởng ý, không biết xử trí làm sao, nên giới hạn quyền cho ban quản-lý, mặc sức ra trừng phạt những người say rượu.

### DIỄN-TÍN

## HỒNG-MAO Cao-sau đứ tể tại thành London: Còn lại 81.830 tấn. Giá trị: 2.119.000. Gởi: năm 1900. Cao-sau đứ tể tại thành Liverpool đức 31.159 tấn.

Hồng-mao, một loại thuốc phiện, cao-sau đứ tể tại thành London, còn lại 81.830 tấn, giá trị 2.119.000. Cao-sau đứ tể tại thành Liverpool đức 31.159 tấn.

### Mắt cái quan bút Locarno

Mắt cái quan bút, một tin đáng vui lan đức ở Paris, Genève, Âu-châu. Mắt cái quan bút, một tin đáng vui lan đức ở Paris, Genève, Âu-châu.

### TẠI HỘI ĐỒNG THANH-PHỐ SAIGON

Tại hội đồng Thanh-phố Saigon, một sự kiện quan trọng. Tại hội đồng Thanh-phố Saigon, một sự kiện quan trọng.

### Vi bệnh «nghe» mà quyn sanh

Một vi bệnh mới, nghe mà quyn sanh, một sự kiện quan trọng. Một vi bệnh mới, nghe mà quyn sanh, một sự kiện quan trọng.

### Việc tăng thuế nước và thuế rác

Việc tăng thuế nước và thuế rác, một sự kiện quan trọng. Việc tăng thuế nước và thuế rác, một sự kiện quan trọng.

### Feuilleton

Feuilleton, một phần của bài viết. Feuilleton, một phần của bài viết.















